

Xây dựng vùng biên ngày càng khởi sắc

Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, bằng trách nhiệm và tình cảm, những người lính quân hàm xanh luôn tích cực thực hiện phong trào "Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng nông thôn mới".



Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh giúp dân xây dựng nông thôn mới.

Tháng 7/2019, Thuy Trường (Thái Thụy) là 1 trong 15 địa phương được tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới (NTM). Đây không chỉ là niềm vui của Đảng bộ và nhân dân trong xã mà còn là niềm vui của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh. Ông Vũ Tiến Thiện, Chủ tịch UBND xã Thuy Trường chia sẻ: Nhận thấy địa phương còn nhiều khó khăn trong xây dựng NTM nên Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã có nhiều hoạt động thiết thực cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương quyết tâm hoàn thành 19/19 tiêu chí. Cùng với việc ủng hộ 100 triệu đồng cho địa phương, BĐBP tỉnh còn huy động cán bộ, chiến sĩ về các thôn, làng tham gia xây dựng, sửa chữa các công trình phúc lợi. Diện mạo NTM của xã nhờ vậy mà thay đổi, tình đoàn kết quân dân càng thêm gắn bó...

Không chỉ ở Thuy Trường, đến nay, phong trào "BĐBP tham gia xây dựng NTM" đã có sức lan tỏa sâu rộng trên các vùng biên giới biển, huy động cả

hệ thống chính trị đồng hành với BĐBP tỉnh. Quá trình tổ chức thực hiện, nhiều cơ quan, đơn vị BĐBP đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, góp phần cùng với địa phương thực hiện những tiêu chí khó, tiêu chí chưa đạt như giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường...

Đại tá Vũ Kim Tấn, Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết: Xác định phong trào "BĐBP tham gia xây dựng NTM" là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác vận động quần chúng, vì vậy, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác này. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã thành lập tổ công tác chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2015 - 2020. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chọn xã Nam Phú (Tiền Hải) làm điểm và giao cho mỗi đồn, hải đội chọn một thôn, khu dân cư để giúp đỡ địa phương. Theo đó, các đồn, hải đội đã bám sát 19 tiêu chí để kịp thời ra nghị quyết lãnh đạo, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành khảo sát địa bàn, xây dựng chương trình, kế hoạch,

nội dung trọng tâm và giải pháp xây dựng NTM sát với điều kiện, khả năng của từng đơn vị, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

Từ năm 2010 đến nay, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã vận động cán bộ, chiến sĩ quyên góp và trích quỹ gần 600 triệu đồng; đồng thời, vận động 34 đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ 365 triệu đồng và hơn 200 tấn xi măng ủng hộ các địa phương ven biển xây dựng NTM. Đến nay 14/14 xã, thị trấn khu vực biên giới biển của tỉnh đã hoàn thành các tiêu chí về NTM và đạt chuẩn đô thị văn minh.

Cùng với đó, tranh thủ các nguồn vốn, đơn vị đã triển khai xây dựng, nâng cấp các công trình quốc phòng kết hợp dân sinh với tổng số tiền trên 175,6 tỷ đồng như: đường cống Vành, xã Nam Phú (Tiền Hải), đường cứu hộ, cứu nạn Trạm Kiểm soát biên phòng Trà Lý, công trình cấp điện Trạm Kiểm soát biên phòng cống Vành và cụm dân cư xã Nam Phú, công trình cấp nước Đồn Biên phòng Trà Lý và cụm dân cư xã Thái Đô (Thái Thụy), đường giao thông từ UBND xã Thái Đô đến Đồn

Biên phòng Trà Lý... Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh đã phối hợp với Tỉnh đoàn, tổ chức đoàn các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh tham gia hàng trăm ngày công tình nguyện làm trên 1.500m đường giao thông nông thôn, 2 sân chơi thanh thiếu nhi ở các địa phương trong tỉnh...

Ngoài ra, BĐBP tỉnh còn tăng cường công tác hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân, giúp nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình; hướng dẫn người dân vay vốn đầu tư xây dựng các mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao như: mô hình nuôi chim bồ câu Pháp, mô hình mây tre đan... Cùng với tham gia xây dựng NTM, công tác bảo vệ môi trường gắn với ứng phó với biến đổi khí hậu luôn được BĐBP tỉnh quan tâm, đặc biệt là tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho ngư dân trong khai thác thủy hải sản bền vững gắn liền với bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường. Về nhiệm vụ này, BĐBP tỉnh đã phối hợp tuyên truyền được 153 buổi với 22.500 lượt người tham gia.

Đại úy Nguyễn Hữu Khiêm, Trợ lý Thanh niên Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: BĐBP tỉnh còn phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm các hoạt động bảo vệ môi trường. Hàng tuần, các đồn, hải đội triển khai cho cán bộ, chiến sĩ, nông cốt là đoàn viên thanh niên của đơn vị phối hợp với đoàn thanh niên địa phương tổ chức ngày chủ nhật xanh, ngày thứ bảy tình nguyện, tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm, các tuyến đê biển. Thành công nổi bật của BĐBP tỉnh phối hợp tham gia chiến dịch "Hãy làm sạch biển", "Đết trồng cây"... Từ năm 2010 đến nay, đơn vị đã phối hợp trồng gần 13.000 cây xanh các loại, thu gom hàng chục tấn rác thải trên khu vực bãi biển.

Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh còn tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, giúp đỡ 22 học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến trường; tổ chức tốt các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", xây dựng nhà tình nghĩa tặng học sinh nghèo, gia đình chính sách; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, người có công tại các địa phương khu vực biên giới... Dấu ấn 10 năm trên chặng đường xây dựng NTM, các hoạt động thiết thực, ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

TẮT ĐẠT

Dịp tái ngộ của những người đam mê bóng bàn

Giải bóng bàn tranh cúp Báo Thái Bình năm 2019 sắp diễn ra trong sự mong đợi của những người đam mê bóng bàn toàn tỉnh. Đây là dịp để các tay vợt tái ngộ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm chơi bóng.

Những ngày này, các thành viên câu lạc bộ bóng bàn thị trấn Đông Hưng đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho giải bóng bàn tranh cúp Báo Thái Bình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Thái Bình phối hợp với Liên đoàn Bóng bàn tỉnh tổ chức. Dù có hơn 20 thành viên nhưng câu lạc bộ có tới 9 người đăng ký tham gia thi đấu. Ông Lưu Hòa Tiến, chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết: Hiện nay, thành viên trong câu lạc bộ chủ yếu là các cháu học sinh. Việc thành lập câu lạc bộ với mong muốn thế hệ trẻ có một sân chơi bóng bàn để thỏa mãn niềm đam mê của mình. Tham gia câu lạc bộ, các cháu được hướng dẫn kỹ thuật chơi bóng, giao lưu kinh nghiệm với các cầu lạc bộ trong và ngoài tỉnh. Từ cái nôi của câu lạc bộ, nhiều thành viên đã tham gia thi đấu, đạt kết quả cao ở một số giải toàn quốc, khu vực và giải cấp tỉnh. Hiện các thành viên đang nỗ lực luyện tập để tham gia giải bóng bàn tranh cúp Báo Thái Bình sắp tới. Do thời gian ban ngày phải đi học nên việc luyện tập thường diễn ra vào buổi chiều tối và những ngày nghỉ trong tuần. Các thành viên đều quyết tâm với mong muốn đạt được kết quả cao nhất.

Tham gia giải đấu năm nay, ngoài câu lạc bộ bóng bàn thị trấn Đông Hưng còn có 19 câu lạc bộ đến từ các huyện, thành phố, các sở, ngành, đơn vị trong tỉnh với trên 120 vận động viên. Các vận động viên đều đang nỗ lực luyện tập để đạt được thành tích tốt nhất. Ngô Thành Nam, cầu lạc bộ bóng bàn Bắc Vũ Thư chia sẻ: Em rất vui khi được tham gia giải bóng bàn tranh cúp Báo Thái Bình năm nay. Sau một năm chờ đợi, em lại có dịp giao lưu với những người đam mê bóng bàn trong tỉnh. Em sẽ cố gắng để có được một kết quả tốt nhất, không phụ sự kỳ vọng của các thành viên trong câu lạc bộ.

Cần cứ theo trình độ chuyên môn của các vận động viên, giải bóng bàn tranh cúp Báo Thái Bình năm 2019 được chia làm 4 hạng với 5 nội dung thi đấu gồm: đôi nam, đôi nữ, đôi

nam nữ, đơn nam, đơn nữ. Ông Nguyễn Viết Minh, Trưởng phòng Nghiệp vụ thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: So với mọi năm, giải năm nay có số lượng cầu lạc bộ tham gia đông và nội dung thi đấu cũng nhiều hơn. Rút kinh nghiệm từ những năm trước, năm nay, giải đấu được phân chia theo hạng A, B, C, D theo trình độ của vận động viên. Theo danh sách đăng ký, giải bóng bàn tranh cúp Báo Thái Bình có sự trở lại của nhiều tay vợt có tên tuổi đã từng tham gia thi đấu ở các giải bóng bàn trong và ngoài tỉnh như: Phạm Văn Tâm (cầu lạc bộ bóng bàn 14/10 Tiến Hải), Nguyễn Minh Khiết (cầu lạc bộ bóng bàn Quỳnh Côi), Bùi Huy Thúc (cầu lạc bộ bóng bàn Đông Hoàng, Đông Hưng), Vũ Đức Cảnh (cầu lạc bộ bóng bàn Nguyễn Du, Kiến Xương)... Các cầu lạc bộ đã qua tâm, tạo điều kiện để các thành viên được tham gia giải đấu này. Đây là nguồn động viên lớn đối với Ban tổ chức giải.

Giải bóng bàn là một trong những giải đấu được tổ chức hàng năm nhằm hưởng ứng công vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia luyện tập thể thao nói chung, bóng bàn nói riêng để nâng cao sức khỏe, phục vụ cho việc học tập, lao động. Từ giải đấu, Ban tổ chức sẽ lựa chọn những vận

động viên có năng khiếu, trình độ, bồi dưỡng, đào tạo để tham gia các giải cao hơn.

Những năm qua, giải bóng bàn nói riêng và phong trào bóng bàn nói chung luôn nhận được sự quan tâm của đồng đội người đam mê bóng bàn trên địa bàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có hàng chục câu lạc bộ bóng bàn và điểm tập bóng bàn. Nhằm tạo điều kiện cho các thành viên tham gia tập luyện, nhiều tổ chức, cá nhân đã đầu tư kinh phí mua bàn bóng, tu sửa cơ sở vật chất tập luyện. Bóng bàn là môn thể thao mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Vì thế, môn thể thao này đã thu hút đông đảo các vận động viên ở mọi lứa tuổi tham gia, trong đó nhiều vận động viên ở lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng. Ngoài các vận động viên nam, nhiều thành viên nữ cũng đã tham gia chơi bóng bàn để rèn luyện sức khỏe, sự nhanh nhạy và khéo léo.

Ông Nguyễn Viết Minh, Trưởng phòng Nghiệp vụ thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết thêm: Để các cầu lạc bộ bóng bàn hoạt động ngày càng hiệu quả, chất lượng, thông qua Giải đấu lần này, Liên đoàn Bóng bàn tỉnh sẽ vận động các cầu lạc bộ tham gia vào Liên đoàn thi đấu có hướng chỉ đạo trong công tác phát triển, mở rộng và hoạt động đi vào chiều sâu hơn.

HOÀNG LANH



Vận động viên các câu lạc bộ bóng bàn trong tỉnh tham gia tranh tài.



Phát triển BHYT học sinh, sinh viên hướng tới BHYT toàn dân

Là lực lượng chiếm số đông trong xã hội, học sinh, sinh viên (HSSV) và công tác chăm sóc sức khỏe HSSV luôn được Đảng, Nhà nước, gia đình và xã hội đặc biệt quan tâm. Cùng với tinh thần trọng thị đẩy lùi tình trạng sớm hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân. Vì vậy, những năm qua, công tác BHYT HSSV và phát triển BHYT HSSV trên địa bàn tỉnh được liên ngành Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội, Y tế chú trọng.

Thực hiện Luật Bảo hiểm y tế và mục tiêu hướng tới BHYT toàn dân, từ năm 2010 HSSV là đối tượng bắt buộc tham gia BHYT song cũng là đối tượng được nhà nước quan tâm, hỗ trợ 30% mức đóng. Tham gia BHYT HSSV, các em được truyền thông, tư vấn giáo dục, chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường học, được khám chữa bệnh và chi trả kinh phí khám chữa bệnh tại các bệnh viện khi không may các em bị ốm đau, tai nạn phải nằm viện. Thông qua thực hiện BHYT HSSV đã ngày càng nâng cao thêm trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của liên ngành Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội, Y tế, các nhà trường và gia đình trong việc chăm lo sức khỏe cho người dân nói chung, cho các thế hệ HSSV trong tỉnh nói riêng. Việc thực hiện BHYT HSSV không chỉ góp phần giải quyết cho các em những kiến thức về y học, phòng, chống

các bệnh học đường, các tệ nạn xã hội, tăng cường kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho bản thân mà còn giáo dục cho các em lòng nhân ái, ý thức trách nhiệm với cộng đồng ngay từ khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường qua việc đóng góp, chia sẻ với những người không may bị tai nạn, bệnh tật. Về phía phụ huynh HSSV, khi cho con tham gia BHYT sẽ hoàn toàn yên tâm về tài chính nếu không may con mình bị tai nạn, ốm đau, bệnh tật. Mặt khác, hệ thống y tế trường học tại các nhà trường ngày càng được củng cố, mở rộng và tăng cường đi vào hoạt động hiệu quả hơn. Từ tiền đóng BHYT HSSV và ngân sách hỗ trợ quý BHYT đã để lại cho các nhà trường một phần kinh phí, góp phần giúp các nhà trường triển khai thực hiện tốt các nội dung giáo dục toàn diện. Trong đó có chăm sóc sức khỏe ban đầu, thực hiện các chương trình y tế học đường, tạo điều kiện để học sinh giữ gìn sức khỏe, nâng

cao thể lực để học tập tốt hơn. Thực tế thời gian qua quỹ khám chữa bệnh BHYT đã bảo đảm đầy đủ quyền lợi của HSSV tham gia BHYT theo các quy định của Luật Bảo hiểm y tế. Nhiều gia đình HSSV thoát cảnh nghèo khó khi không may bị ốm đau, tai nạn đã có quỹ BHYT giúp chi trả viện phí... Chính vì những ưu việt của BHYT, những năm qua, số lượng HSSV trên địa bàn tỉnh tham gia BHYT ngày càng cao, công tác BHYT HSSV đạt nhiều kết quả. Năm học 2018 - 2019, toàn tỉnh có 570/570 trường học, đạt 100% số trường có học sinh tham gia BHYT. Có tổng số 284.236/284.446 HSSV tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 99,93%, tiếp tục duy trì là năm học có tỷ lệ HSSV tham gia BHYT cao. Cơ cấu tham gia BHYT HSSV giữa các cấp học cũng có độ đồng đều hơn năm học trước. Các địa phương tiêu biểu có 100% HSSV tham gia BHYT là các huyện Quỳnh Phụ, Kiến Xương, Hưng Hà, Đông Hưng và huyện

Thái Thụy. Kết quả đó thể hiện sự cố gắng và tinh thần trách nhiệm cao của liên ngành Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội, sự quan tâm của các thầy cô giáo, sự thuận thuận của các bậc phụ huynh HSSV và vai trò tích cực thực hiện của các nhà trường.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác BHYT HSSV trong năm học tới, góp phần hướng tới sớm đạt mục tiêu BHYT toàn dân, ngay từ đầu năm học 2019 - 2020, liên ngành Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện BHYT HSSV. Trong đó, xác định rõ đối tượng tham gia BHYT HSSV bao gồm toàn thể HSSV từ bậc tiểu học trở lên đang theo học tại các loại hình trường, lớp công lập, dân lập và tư thục, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (trừ những HSSV đã được cấp thẻ BHYT theo nhóm khác được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ mức đóng).

Hai ngành cũng thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó chú trọng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các cấp, các ngành trong việc thực hiện BHYT HSSV mà ngành Giáo dục và Đào tạo là nòng cốt. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Luật BHYT và chính sách BHYT HSSV để HSSV và các bậc phụ huynh hiểu, đồng thuận, tích cực tham gia. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác BHYT đồng thời thực hiện tốt các cách thủ tục hành chính, tạo mọi thuận lợi cho HSSV khi khám chữa bệnh BHYT. Ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các trường thực hiện BHYT HSSV đạt tỷ lệ theo mục tiêu đề ra. Ngành Bảo

MỨC ĐÓNG BHYT HSSV NĂM HỌC 2019 - 2020

Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, HSSV đóng BHYT bằng 4,5% mức tiền lương cơ sở hiện hành, được nhà nước hỗ trợ 30%. Chi phải đóng 70% kinh phí.

Cụ thể: 1.490.000 đồng x 4,5% x 12 tháng = 804.600 đồng; trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng 30%, bằng 241.380 đồng; HSSV có trách nhiệm đóng 70%, bằng 563.220 đồng.

hiểm xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền tới HSSV và các bậc phụ huynh các nội dung về BHYT HSSV. Tổ chức thu tiền, phát hành thẻ BHYT kịp thời, đúng quy định. Đồng thời, phối hợp với ngành Y tế và các cơ

sở khám chữa bệnh tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi cho HSSV có thể BHYT khi đi khám chữa bệnh; quản lý, sử dụng quỹ BHYT HSSV đúng quy định, an toàn, hiệu quả.

HÀ DUNG



Chăm sóc sức khỏe bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải.